



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร  
เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร มีวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการประชาชนไว้เป็นช่องทางการร้องเรียนการทุจริต แจ้งปัญหาความเดือดร้อน การบริการประชาชน การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้การบริการบริหารงาน สามารถเร่งรัดติดตามการบริหารงานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันที่ จึงขอประกาศจำนวนสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามบัญชีแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายเอื้อน อดทน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ลำดับ ที่	เดือน	เรื่องร้องเรียน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	รวมทั้งสิ้น (จำนวน)		อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน)		ดำเนินการยุติ (จำนวน)	
		เรื่องทั่วไป	การจัดซื้อ จัดจ้าง	การทุจริต/ ประพฤติมิชอบ		เรื่อง	ร้องละ	เรื่อง	ร้องละ	เรื่อง	ร้องละ
๑	ตุลาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	มกราคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕	กุมภาพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	มีนาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	เมษายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘	พฤษภาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๙	มิถุนายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐	กรกฎาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑	สิงหาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๒	กันยายน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งหมด						-	-	-	-	-	-

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ  
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร